



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2567 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มียรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรอกแบบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ที่ QR Code (หมายเลข 1) ให้ครบถ้วนภายในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น (ถือวันที่ประทับเวลา(Timestamp) ในGoogle forms เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวทุกกรณี

2. หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลไม่สำเร็จให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ของตนเอง ที่ QR Code (หมายเลข 2) ภายในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น (ถือวันที่ประทับเวลา(Timestamp) ในGoogle forms เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวทุกกรณี

3. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 2 สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาสารานนท์)
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์



QR Code (หมายเลข 1)
แบบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ



QR Code (หมายเลข 2)
ตรวจสอบรายชื่อการยืนยัน
เข้าร่วมโครงการฯ



QR Code กลุ่มไลน์ ค่าย 2

กำหนดการรายงานตัวเข้าค่าย 2

สาขา	วันรับรายงานตัวเข้าค่าย	เวลาที่รับรายงานตัว	สถานที่
คณิตศาสตร์	8 มีนาคม 2568	08.00 - 10.00 น.	อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์			
ชีววิทยา			
เคมี			
ฟิสิกส์			
ดาราศาสตร์			
กำหนดการอบรมค่าย 2 (ทุกสาขา)			
วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2568			

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	โรงเรียน	หมายเหตุ
1	เด็กหญิง	ชนิกานต์	ดีสลิต	โรงเรียนตากพิทยาคม	